



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
21 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สยามรัฐ tnnthailand thebankokinsight ) สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9,TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สร. กล่าวถึงการพบเชื้อโควิด-19 ในประเทศว่า เป็นการประเมิณล่วงหน้าของ สร.อยู่แล้ว จึงไม่ประมาท และได้วางแผนรองรับสถานการณ์ไว้ โดยยึดมั่นหลักการเดิมคือ ตรวจเร็ว คุมเร็ว รักษาเร็ว หากพบการติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะรีบเข้าไปตั้งวงตรวจเชื้อ และควบคุมโรค จำกัดวงการระบาดทันที โดย สร.ได้สำรองยา เวชภัณฑ์ เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงเตียงไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้ประชาชนคลายความกังวล แต่ยังคงต้องรักษาวิสัยตามมาตรการสาธารณสุขต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์) สวท.

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 จะยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศ แต่สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ยังเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ เพราะจะเป็นการป้องกันเชื้อโรค ซึ่งขณะนี้ทางกรมอนามัยยังมีการติดตาม ตรวจสอบ พบกรณีที่ผู้สัมผัสอาหารไม่สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยนั้น เป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามากที่สุด เบื้องต้นจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเดินตรวจร้านอาหารหน่วยงานภายใน สร.ซึ่งต้องทำให้เป็นต้นแบบ ตอนนี้อยู่จะถูกขึ้นทะเบียนกับท้องถิ่น หากได้รับการร้องเรียนจะมีการลงไปตรวจสอบ ตักเตือน ส่วนกรณีผู้ที่ต้องสัมผัสอาหารใส่เพียงกระจังปาก หรือเมาส์ซิลด์ แทนหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยได้หรือไม่ นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้ทดสอบมาตรฐาน แต่เห็นว่ามีการซื้อขายหลายที่ โดยเฉพาะในต่างประเทศ คิดว่าน่าจะป้องกันได้ระดับหนึ่ง เพราะหลักการคือป้องกันน้ำลายกระเซ็นปะปนอาหาร

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก acnews) thaiPBS

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและสร. เปิดโครงการพัฒนา อสม. และเครือข่าย พชอ. ด้านภัยโควิด 19 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ จ.สุโขทัย โดย นายอนุทิน กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้อง อสม. จ.สุโขทัยทุกท่าน ที่ปฏิบัติกันอย่างทุ่มเท เสียสละแม้ว่าจะรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ด้วยแนวทางการทำงาน “ค้นให้พบ จบใน 14 วัน” ส่งผลให้ จ.สุโขทัย ปลอดภัยโควิด 19 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นเวลา 150 วันแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้ช่วยกันรณรงค์และเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนป้องกันตัวเอง การ์ดไม่ตก สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด)

-นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตจะจัดคอนเสิร์ต 'Boost Up @rayong รวมพลัง อีดี อีดี ลู้' โดยศิลปินร็อกเกอร์ชั้นนำของเมืองไทย วันเสาร์ที่ 22 ส.ค.นี้ เวลา 17.00-20.00 น. ที่ลานกิจกรรม สตาร์โอทีเซ็นเตอร์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อสร้างวัคซีนใจให้ เกิดภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางจิตใจแก่พี่น้องชาวระยอง หลังผ่านพ้นช่วงหวาดผวากรณีทหารอียิปต์มาแล้ว โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีแต่ต้องแจ้งลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า หรือจะรับชมผ่านไลฟ์สดที่ เฟซบุ๊กข่าวสด วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึง 2 ทุ่ม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน)

- นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวว่า การจัดคอนเสิร์ต "Boost Up @rayong รวมพลัง อีดี อีดี ลู้" ใน วันที่ 22 สิงหาคมนี้ สสจ.ระยองได้ให้คำแนะนำแก่ทีมออร์แกนไนซ์รับจัดงานตามมาตรฐานความปลอดภัยของการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบนิวนอร์มอล นั้นหมายถึงต้องควบคุมไม่ให้มีคนเข้าชมเยอะเกินไป มีการจัดทางเข้าออกเพียงทางเดียว ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานทุกคน หากพบมีไข้ต้องไม่ให้เข้า ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง จัดเก้าอี้เว้นระยะห่างโดยรอบทุกด้าน 1 เมตร เกลี่ยสีตารางเมตรต่อคน และผู้เข้าชมทุกคนต้องนั่งในจุดที่ได้นั่ง ห้ามย้ายที่ หากจะเดินให้เดินอยู่กับที่ ส่วนเวทีกับผู้ชมต้องทิ้งระยะห่าง นอกจากนี้ ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยหากมีการ กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามต้องเข้าไปตักเตือน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด) ,เว็บไซต์(ข่าวสด)

-องค์การเภสัชกรรม เปิดตัวชุด PPE Level 3 ทนแรงดันน้ำเพิ่มขึ้น 50 ซม. สามารถซักใช้ซ้ำได้ 50 ครั้ง และเป็นครั้งแรกที่ไทยเรา สามารถผลิตเส้นด้ายจากขวด PET เอง 100% ทำให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มตลอดห่วงโซ่อุปกรณ์ ที่ช่วยลดขยะพลาสติก เกิดการ คัดแยก รีไซเคิล และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน,ไทยโพสต์ ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเนชั่นพีค,สำนักข่าวอิศรา js.100, mcot, newtv, nantiontv, workpointtoday, innnews, tnnthailand ,thebankokinsight, businessstoday sanook kapook)

- ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยว่า วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 7 ราย เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ(สหรัฐอเมริกา 3 ราย ฮองกง 1 ราย สิงคโปร์ 2 ราย และ อียิปต์ 1 ราย ) เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) รวมพบผู้ที่ติดเชื้อในสถานที่กักกัน 452 ราย และติดเชื้อในประเทศยังคงที่ 2,444 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,389 ราย หายป่วยเพิ่ม 19 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,218 ราย ขณะที่ผู้ปวยกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 113 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์ สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (บ้านเมือง)

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) วันนี้ มีมติเสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน ตลอดทั้งเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการแก้ไขพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ยังไม่แล้วเสร็จ และในวันศุกร์นี้จะมีการประชุมในเรื่องที่มีการผ่อนคลาตามมาตรการไปแล้ว ทั้งการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงการอนุญาตให้เข้าชมกีฬา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ) ,เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ntiontv innnews one31)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมศบค.ชุดเล็ก เพื่อประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังผ่อนคลาตามมาตรการเป็นระยะไปแล้ว และกรณี 2 หญิงไทยที่ผ่านการกักกันตัว 14 วันแล้ว พบสารพันธุกรรมของเชื้อ โควิด19 รวมถึงการพิจารณาให้ผ่อนคลาตามมาตรการต่างๆเพิ่มเติม เช่น เปิดให้ประชาชนเข้าชมกีฬา หรือ คอนเสิร์ต ตามขนาดพื้นที่ การเดินทางเต็มรูปแบบภายในประเทศ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

- นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีเคสหญิงไทย 2 รายล่าสุด ที่พบเชื้อโควิด-19 ว่า จากผลการตรวจผู้ติดเชื้อ 1 ใน 2 รายพบซากเชื้อโควิด 19 จะไม่เกิดการแพร่ระบาด และจากการยืนยันของ สส.พบว่าทั้ง 2 คนผ่านการกักกันตัวของรัฐ 14 วันมาแล้ว ทั้งนี้ การพบซากเชื้อในผู้ป่วยรายเดิมที่หายแล้วมีอยู่ประปราย และยืนยันว่าซากเชื้อไม่ติดต่อ ขอประชาชนสบายใจได้อย่างสิ้นตระหนัก เพราะเชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการผ่อนคลาตามมาตรการใดๆ ซึ่งที่ผ่านมาไทยไม่เคยลดมาตรการด้านสาธารณสุข และการพบซากเชื้อก็ไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบ 2 ส่วนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่มีโครงการใช้งบประมาณ 600 ล้านบาท ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดนั้น หากไทยดำเนินการเองต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปี ครึ่ง แต่เมื่อยกระดับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด จะพัฒนาผลผลิตวัคซีนได้ถึง 200 ล้านโดส เมื่อมีความร่วมมือก็ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก และสามารถจำหน่ายวัคซีนให้ต่างประเทศได้ ส่วนความจำเป็นที่คงต้อง พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ต่อไป ก็เพื่อป้องกันโควิด-19 เพราะเป็นกฎหมายตัวเดียวที่รวมหลายหน่วยงานไว้ ขอดทหนัก 1 เดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (บ้านเมือง)

- อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รว.คมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้กำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามกีฬา) , เว็บไซต์ (มติชน)

-ผวจ.สงขลา เปิดเผย จากสถานการณ์การระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย) จังหวัดก็ได้เพิ่ม มาตรการ 1.การคัดกรอง ควบคุม ดูแล ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง 2.การสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ร่วมกับทางทหารซึ่งรับผิดชอบแนวชายแดนในการลาดตระเวน และกำหนดจุดการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ พื้นที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษชายแดนใน พื้นที่อ.สะเดา อ.นาทวี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เขาเคยหลบหนีเข้ามา ส่วนการเฝ้าระวังในพื้นที่นั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหน่วยและประชาชนที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง ไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัด อยากรให้ประชาชนกลับมาดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันมากขึ้น หลังจากที่มาระยะหลัง ๆ ก็เริ่มหย่อนในการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน)

-ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นหนึ่งในกำลังหลักของ ศบค. ของประเทศ เชื่อมั่นความสามารถของแพทย์และพยาบาลไทย ขณะนี้ดูแลผู้ติดเชื้อจนหายป่วยแล้วกว่า 3,000 คน แต่เพื่อความมั่นใจของประชาชนจะดูแลเรื่องนี้อย่างละเอียด

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1. กรณีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ที่ รพ.รามาริบัติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน,ไทยโพสต์ ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ,บางกอกโพสต์, สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก,สำนักข่าวอิศรา, springnews, kaohoon .js.100, mcof, newtv, ntiontv, workpointtoday, innnews, tnthailand ,thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook, thaipbs) ที่วีช่อง 3 5,7,9 Thaipbs

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลิลาอุดมลิขิ ผอ.รพ.รามาริบัติ และผู้แทนคณะแพทยรามาริบัติ พญ.วลัยลักษณ์ ไชยฟู ผอ.สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และ ผศ.นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผอ.รพ.รามาริบัติ ร่วมกันแถลงข่าว กรณีหญิงไทย อายุ 35 ปี ทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกลับไทย พักอยู่ใน SQ14 วันก่อน เดินทางกลับบ้านที่ จ.เลย แล้วกลับมากรุงเทพเพื่อมาตรวจสุขภาพในวันที่ 18 ส.ค. ก่อนจะเดินทางกลับไปทำงานที่ต่างประเทศอีกครั้ง ซึ่งผลตรวจพบว่า มีเชื้ออ่อนๆ ทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง ปรากฏว่าไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตามหญิงรายนี้ไม่นับว่าเป็นผู้ป่วย เรียกว่าเป็น "ผู้เคยป่วย" โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการติดเชื้อจากในอดีตประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยนับถอยหลังตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. ที่มีการตรวจหาเชื้อที่รพ.รามาริบัติ นอกจากนี้ เมื่อการตรวจเลือดพบภูมิต้านทานไวรัสโควิด-19 จึงต้องมีการดำเนินการกระบวนการสอบสวนโรคตามขั้นตอนที่สส.กำหนดไว้ เบื้องต้นมีผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องติดตามสอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิด 24 ราย ได้แก่ พ่อ แม่ และเพื่อนที่อยู่ร่วมบ้าน 2 คน รวมทั้งเพื่อนอีก 6 คนที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเมื่อหญิงรายดังกล่าวไปเยี่ยมเพื่อนตลอดลูกที่รพ.ปากชม รวมทั้งคนขับแท็กซี่ที่โดยสารขณะที่เดินทางไปที่รพ.รามาริบัติ

## ประเด็นข่าว

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนขับแท็กซี่เพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป ทั้งนี้ ทีมแพทย์ย้ำว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดสถานที่ต่างๆ ที่หญิงรายนี้เคยเดินทางไป รวมทั้งโรงเรียนหรือร้านอาหารในจังหวัดเลย สามารถเปิดดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ แต่ทุกคนควรที่จะต้องเน้นย้ำให้รักษาสุขอนามัยเป็นอย่างดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยขณะเดียวกันทางทีมแพทย์ผู้สอบสวนโรคก็จะดำเนินการติดตามไทม์ไลน์ของหญิงรายนี้ และนำผู้ที่สัมผัสมารับการตรวจหาเชื้อต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,TNN

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้หญิงวัย 35 ปี ที่สงสัยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ จ.สมุทรปราการ ยังต้องติดตามผล ทั้งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการตรวจอาการ และข้อมูลทางระบาดวิทยา ส่วนการตรวจพบเชื้อปริมาณน้อยภายหลังกักตัว 14 วันเป็นไปได้ เพราะตามข้อมูลระบาดวิทยาข้อมูลทาง Cycle time หรือรอบการตรวจเชื้อพบว่า หาก Cycle time สูงการพบเชื้อจะน้อย เช่น หาก Cycle time สูงกว่า 30 Cycle time แสดงว่ามีเชื้อน้อย ซึ่งในผู้ที่อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ จะพบกลุ่มไม่มีอาการจำนวนมาก เมื่อตรวจเชื้อจะพบว่ามี Cycle time มากกว่า 35 ส่วนที่ว่าจะออกจากสถานที่กักตัวของรัฐแล้วจะพบเชื้อได้หรือไม่ มีโอกาสแต่จะเป็นซากเชื้อ ซึ่งข้อมูลในต่างประเทศที่ผ่านมาอาจพบเศษเชื้อ หรือซากเชื้อได้ประมาณ 3 เดือน แต่ไม่ต้องกังวล เพราะเป็นช่วงที่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ เนื่องจากตามทฤษฎีเชื้อไวรัสจะมีชีวิตอยู่ 8 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (tnn thailand)

-นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีตรวจพบเชื้อโควิด-19 ใน 2 หญิงไทย โดยยืนยันว่า เป็นแค่ซากเชื้อที่ไม่สามารถแพร่ระบาดได้ ซึ่งการพบซากเชื้อในไทยมีอยู่ประปราย จึงขอให้ประชาชนสบายใจ อย่าตื่นตระหนก อีกทั้งการตรวจพบดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เนื่องจากไม่ใช่การระบาดระลอก 2 แต่ย้ำว่า ยังมีความจำเป็นที่ต้องคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการป้องกันโควิด-19 ต่อไป เพราะเป็นกฎหมายตัวเดียวที่รวมหลายหน่วยงานไว้ โดยขอให้ประชาชนอดทนอีก 1 เดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ tnn thailand)

-เพจเฟซบุ๊ก “หมอเวร” ได้ออกมาให้ความรู้เรื่อง “ซากเชื้อ” โดยระบุว่า การตรวจแบบ PCR เป็นการตรวจที่มีความไวสูงมาก แต่เจอเชื้อที่หลงเหลืออยู่ในสารคัดหลั่งแค่ปริมาณนิดเดียวก็สามารถตรวจเจอแล้ว บางครั้งเชื้อที่ตรวจเจอ ไม่สามารถบอกได้ว่า เจอตัวที่มันเป็นจริงๆ หรือเจอตัวที่ตายแล้ว มันบอกได้แค่ว่า ตรวจเจอเชื้อชนิดนี้อยู่ในร่างกายเราเท่านั้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน ข่าวสด) , เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า จากกรณีพบหญิงไทยติดเชื้อโควิด-19 หลังกักตัวครบ 14 วัน สำนักอนามัย กทม. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต กองระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ของกรมควบคุมโรค ค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดใน กทม. 3 ราย และนำเข้าสู่สถานที่กักกันเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเก็บสิ่งส่งตรวจ รวมถึงค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เพื่อคัดกรองผู้มีอาการผิดปกติร่วมด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา), เว็บไซต์(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า ไม่ว่าผลการตรวจยืนยันเชื้อครั้งที่ 2 ของผู้ติดเชื้อที่มีภูมิภูมิต่ำและเดินทางกลับเข้ามา จ.เลย จะเป็นผลบวกคือติดเชื้อ หรือลบ ทีมสอบสวนโรคระดับพื้นที่ของ จ.เลย ลงไปสอบสวนโรคว่า รายงานเดินทางมาอย่างไร และไปที่ไหนบ้าง รวมถึงมีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ในพื้นที่บ้านที่อยู่อาศัยที่เช่าอยู่ เพื่อกันคนเข้าออก โดยติดตามกลุ่มผู้สัมผัสบุคคลดังกล่าวและเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ส่งตรวจหาเชื้อทางห้องแล็บแล้วมี 17 ราย คาดว่าจะทราบผลในวันที่ 21 ส.ค.นี้ รวมถึงปิดล็อกพื้นที่เสี่ยงที่เป็นบ้านเช่า เพื่อป้องกันบุคคลเข้าออกแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-สสจ.เลย ส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาด พยาบาลเข้าอาคารเรียนและห้องเรียนในโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ซึ่งลูกชาย 2 คนของหญิงชาวเลยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกับให้เด็กทั้งคู่หยุดเรียนและไปตรวจคัดกรองโรค รพ.เลย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (ข่าวสด เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ กล่าวถึง ข้อมูลการพบซากเชื้อโควิด-19 ในหญิงไทยวัย 34 ปีที่เดินทางกลับมาจากดูไบ และรักษาตัวอยู่ที่รพ.รามธิบดีว่า จนท.ตรวจสอบพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่รวมบ้านกับผู้ป่วย 5 ราย ได้แก่ มารดา น้องสาวที่เป็นครูมีบุตร 2 คน เป็นเพศชายอายุ 18 ปี และอายุ 6 ขวบ และญาติเพศหญิงที่คอยขับรถไปรับลูกของผู้ป่วยที่จ.หนองคาย นอกจากนี้ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 12 คน ได้แก่ เป็นเพื่อนที่กลับจากดูไบ ซึ่งตรวจไม่พบเชื้อ พร้อมครอบครัวเพื่อนรวม 3 คน เพื่อนบ้านที่กลับจากดูไบไปมาหาสู่กันอีก 5 คน และครอบครัวของญาติที่ขับรถรับส่งอีก 4 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ) ,เว็บไซต์ (Nationtv tnn thailand)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อธิบายว่า กรณีที่พบผู้ป่วยโควิด-19 หลังการกักตัวครบ 14 วันโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบเชื้อช่วง 14 วันแรก แต่กลับพบเชื้อหลังออกไปใช้ชีวิตปกติมากกว่า 1 เดือนนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ แต่เพิ่งมาแสดงอาการ ส่วนกรณีซากเชื้อแพร่สู่ผู้อื่นได้หรือไม่ ต้องมาดูว่า ซากเชื้อนั้นเมื่อนำไปเพาะเลี้ยงมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถึงแม้จะมีปริมาณน้อยก็สามารถแพร่เชื้อได้ ไม่มีทางทำให้เป็น 0 ทั้งโลกหรือหมดไป จะต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ โดยลดความรุนแรงให้ได้ ประเทศไทยยังมีความหวังว่าภายในปีหน้าจะมีวัคซีน แต่ต้องยอมรับว่าโรคนี้อาจจะไม่หมดไป ซึ่งการมีวัคซีน จะฉีดวัคซีนให้คนไทยทุกคนเป็นไปได้ หากมีวัคซีน ต้องฉีดให้กลุ่มเสี่ยงก่อน การไปตื่นตระหนกไม่ได้ช่วยอะไร ถึงแม้เราจะพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ สิ่งสำคัญคือการควบคุม การแพร่กระจายไม่ให้เป็นวงกว้าง ถึงเวลาที่เรจะต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการระบาดที่เกินกว่ากำลังในด้านสาธารณสุขจะรับได้ ขออย่าให้ยึดติดในตัวเลขศูนย์ ที่สำคัญคนไทยทุกคนต้องเข้มข้นในมาตรการด้านสาธารณสุข

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า แอลงข่าวอัยศ ประสบความสำเร็จสูงสุด เพราะทำให้สื่อต่างๆ จำนวนมาก เข้าใจว่าทั้งสองรายเป็นซากไวรัส ติดจากต่างประเทศ และไม่มีอันตรายใดๆ ที่วางแผนสื่อสารเก่งมาก เริ่มจากที่คนมุ่งเป้ากังวลแค่เคสที่สอง แต่นำมาแอลงสองเคส โดยเอาเคสแรกมาทำให้เบลอ เพื่อผสมปนเป สับสน ไม่เข้าใจ บอกเฉพาะข้อมูลที่ไม่สำคัญ ข้อมูลนอกเรื่อง และตบท้ายด้วยการแปลผลแบบบิดไปตามต้องการ ไม่แปลกใจว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ เก่งมาก แต่ไม่ถูกต้อง

### 2.ผลสอบสวนชายชาวมาเลเซียติดเชื้อจากไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (innnews,)

-นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการประชุม คกก.ควบคุมโรคติดต่อจ.เชียงใหม่ รายงานสืบหน้ากรณีผลตรวจหญิงไทยที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันชาวมาเลเซีย ซึ่งครบ 14 วัน หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นการตรวจย้ำครั้งที่ 2 ผลตรวจไม่พบเชื้อ ถือว่าปลอดภัย และโดยส่วนตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายนี้ก็มาตรวจการในการป้องกันโรคดีมาก มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว และยังแจ้งย้ำให้ประชาชนอย่าได้ประมาทและการ์ดตก

### 3. ผลตรวจซ้ำชาวญี่ปุ่นติดโควิดจากไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชนสุดสัปดาห์)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีชายชาวญี่ปุ่นที่เดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ส.ค.63 และได้รับการตรวจนำลายหาเชื้อโควิด-19 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย โดยมี ผลการตรวจเป็นบวก (ตรวจพบโปรตีนของเชื้อไวรัสโคโรนา) และ ในวันที่ 14 สิงหาคม ทางโรงพยาบาลในญี่ปุ่นได้ทำการตรวจหาเชื้อซ้ำด้วยวิธี RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมของไวรัส SARS-COV-2 พบว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของชายชาวญี่ปุ่นรายดังกล่าว ให้ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคขอเน้นย้ำให้ประชาชนดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

### 4. การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด มติชน)

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การประชุมศบค.ให้นำเข้านักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 ต.ค.นำร่องจ.ภูเก็ต ใช้ชื่อว่า ภูเก็ตโมเดล แต่ในที่ประชุม นายกษัตริย์ศึกให้ศึกษาการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกัน 6 ภาค ได้แก่ เหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ใต้ และกลาง ดังนั้น ในวันที่ 5-6 ก.ย.นี้ ททท. จะร่วมกับ 4 กระทรวงได้แก่ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และก.การท่องเที่ยว จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรวจความพร้อมของชุมชน ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หากไม่พร้อมรัฐบาลจะไม่ดำเนินการต่อ อย่างไรก็ตาม ประเทศกลุ่มเป้าหมายที่จะเดินทางเข้ามาไทย จะต้องเป็นประเทศ หรือเมืองที่ไม่มีการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งจะต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มแข็ง เท่ากับไทย หรือมากกว่าไทย เบื้องต้นอาจเป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน)

-นพ.ธนิต เสริมแก้ว นพ.สสจ. ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดวางมาตรการความพร้อมรับนักท่องเที่ยวโดยจะใช้มาตรการ "4 T Model" ประกอบด้วย 1.T : Target กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 2.T : Testing คัดกรองตรวจหาเชื้อที่ด่านทางที่สนามบิน หากไม่พบเชื้อจึงจะออกจากสนามบินได้ 3.T : Tracing มีแอปพลิเคชันติดตามตัวได้แบบเรียลไทม์ และ 4.T : Treatment ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ ส่วนมาตรการอื่นต้องรอจาก ศบค. ส่วนสถานที่รองรับผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง 14 วันนั้น มีการเตรียมสถานที่ไว้แล้วทั้งสองส่วน ทั้ง SQ และ Asq โดยในส่วนสถานที่กักกันของรัฐ เตรียมรองรับไว้ที่โรงแรมริเจนต้าภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ส่วนสถานที่กักกันทางเลือก รองรับชาวต่างชาติ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ขณะนี้มีโรงแรมเสนอเข้ามาแล้ว 16 แห่ง ซึ่งคัดเลือกแล้ว 2 แห่งคือ โรงแรมอนันตราภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง และโรงแรมตรีตรา หมู่ 6 ถนนศรีสุนทร เชียงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการ

ด้านนายมาอ่อน สำราญ นายก อบต.เชียงทะเล อ.ถลาง กล่าวว่า จากการที่มีโรงแรม 1 แห่งซึ่งเป็นสถานที่กักกันทางเลือกอยู่ในพื้นที่ ต.เชียงทะเลนั้น ส่วนตัวก็รู้สึกยินดีเพราะจะมีรายได้เข้ามาในพื้นที่ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าคนในพื้นที่รู้สึกยินดีด้วยไม่ว่าจะมีการคัดค้าน หากภาครัฐมีมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่เคร่งครัด คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะทำให้การท่องเที่ยวในภูเก็ตค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ มติชน สยามกีฬา ผู้จัดการ แนวนหน้า), เว็บไซต์(ผู้จัดการ แนวนหน้า โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก xinhuaathai, springnews, tnthailand, workpointtoday,thebangkokinsight,)

-WHO เตือนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในเลบานอนอยู่ในขั้นอันตรายมาก ทางแก้ปัญหาประชาชนต้องดำเนินตามมาตรการที่ WHO แนะนำอย่างมีความรับผิดชอบและจริงจัง

-อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,902 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 144,945 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,346 ราย

-เกาหลีใต้ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ 288 ราย เป็นการติดเชื้อในท้องถิ่น 276 ราย และนำเข้าจากต่างประเทศอีก 12 ราย ซึ่งนับเป็นวันที่ 7 ติดต่อกันที่เกาหลีใต้รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายวันในหลักร้อย ที่ส่วนใหญ่แล้วมาจากการระบาดในกรุงโซล

-ออสเตรเลีย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ในรัฐวิกตอเรียในรอบ 24 ชม.เพิ่มขึ้น 240 คน ท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวด การเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงกลางคืน

-สหรัฐฯ หลายรัฐในสหรัฐฯ เพิ่มการเฝ้าระวังโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา

## ประเด็นข่าว

-**อินเดีย** รายงานพบผู้ติดเชื้อในวันเดียวทำสถิติ 69,652 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมในประเทศกลายเป็น 3.46 ล้านคน เสียชีวิตในวันเดียว 977 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 54,017 คน แต่สถานการณ์ในกรุงนิวเดลีเริ่มดีขึ้น

-**ญี่ปุ่น** ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 339 คน ถือว่าทำสถิติยอดติดเชื้อเกิน 300 คน ในรอบ 5 วัน ก่อนหน้านี้เทศบาลกรุงโตเกียว ได้ประกาศยกระดับเตือนภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้อยู่ที่ระดับสีแดงสูงสุด พร้อมใช้มาตรการควบคุม สั่งสถานบันเทิง คาราโอเกะ และร้านต่างๆ ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปิดให้บริการภายในเวลา 22.00 น. ไปจนถึงสิ้นเดือน ส.ค.

-**สถานการณ์ทั่วโลก** มียอดผู้ติดเชื้อรวม 22,578,851 ราย อาการรุนแรง 61,743 ราย รักษาหายแล้ว 15,301,089 ราย เสียชีวิต 791,002 ราย 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 5,700,831 ราย, 2. บราซิล จำนวน 3,460,413 ราย, 3. อินเดีย จำนวน 2,835,822 ราย, 4. รัสเซีย จำนวน 937,321 ราย, 5. แอฟริกาใต้ จำนวน 596,060 ราย ขณะที่ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 จำนวน 3,389 ราย

### โรคต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ นสพ.ไทยรัฐออนไลน์

-นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ตามที่ ครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ได้ยกร่างกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ทั้งนี้ ขบ.จะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาในการกำหนดโรคหรือสภาวะของโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถ และวางแนวทางในการตรวจรับรองของแพทย์กับแพทยสภา มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

### ข่าวปลอมกินน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองเป็นโรคพาร์กินสัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์, JS100)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ตามที่ได้มีบทความความประเด็นเรื่องกินเต้าหู้ถั่วเหลือง ทำให้เป็นโรคพาร์กินสัน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอย. พบว่า ข้อมูลดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลเท็จ การกินเต้าหู้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดทำให้เป็นโรคพาร์กินสัน

**สำนักงานนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

